



ประกาศโรงพยาบาลยะลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)  
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ตามประกาศโรงพยาบาลยะลา ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความ  
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

โรงพยาบาลยะลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวบุสรอ สิติเลาะ	
๑๓	นางสาวชูโรจน์ย์ ยะโกะ	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา  
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ	เลขประจำตัว ผู้สมัคร
นักวิชาการสาธารณสุข	ประเมินโดยวิธีการสอบ สัมภาษณ์	สอบวันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมConference ชั้น ๖ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลยะลา	๐๑, ๑๓

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือสุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้ารัดส้นหรือหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง ห้ามใส่กางเกงยีนส์ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก ให้ไปในวันประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ คุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก็ได้

๔. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่ประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับ อนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) โรงพยาบาลยะลา จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ [www.yalahospital.go.th](http://www.yalahospital.go.th) ทางเพจ HR Clinic Yala Hospital และบอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลยะลา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๐๐

(นางสาวนิตยา ภูวนานนท์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา